

7. เรื่อง	การตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากการผลิตสุราที่บ้านลงสู่คลองสาธารณะ
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากการผลิตสุราที่บ้านลงสู่คลองสาธารณะ ในพื้นที่ ม.5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
การดำเนินงาน	- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เข้าตรวจสอบ หจก.สุราที่บ้านไทรใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 113/1 ม. 5 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เข้าตรวจสอบบ้านพื้นที่ใกล้เคียง หจก.สุราที่บ้านไทรใหญ่ฯ
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจสอบ หจก.สุราที่บ้านไทรใหญ่ พบว่าโรงงานตั้งอยู่ในสวนยางพาราของตนเอง ห่างจากคลองสาธารณะประมาณ 150 เมตร ขณะตรวจสอบกำลังดำเนินการผลิต และจากการสอบถามทราบว่า หจก.ฯ จะดำเนินการผลิตเดือนละ 1-2 ครั้ง และผลิตได้ประมาณ 200-300 ลิตร/ครั้ง - จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่า หจก.ฯ ตั้งกล่าวไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ โดยน้ำเสียที่เกิดจากการต้ม น้ำกากตะกอนกันถึงหมัก น้ำล้างหม้อต้มและน้ำล้างถังหมัก ซึ่งจะมีความสกปรกค่อนข้างสูงจะปล่อยลงสู่บ่อบำบัดโดยทำบ่อพักน้ำเสีย แล้วนำน้ำไปรดต้นยางในสวน และใช้น้ำหมักชีวภาพในการกำจัดกลิ่น และน้ำจากระบบหล่อเย็นและน้ำล้างพื้น ซึ่งมีความสกปรกน้อยจะระบายลงสู่สวนยางโดยตรง - หจก.ฯ ยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - การตรวจสอบบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง หจก.สุราที่บ้านไทรใหญ่ ซึ่งอยู่ติดลำคลองสาธารณะและจากการสอบถามข้อมูลจากสารวัตรกำนันได้ความว่าผู้ผลิตไม่มีใบอนุญาตฯ แต่จะทำการผลิตเป็นครั้งคราวประมาณเดือนละครั้งในช่วงเวลากลางวัน โดยทำการผลิตในบริเวณสวนยาง และมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ หจก.สุราที่บ้านไทรใหญ่ นำกากตะกอนกันถึงหมัก และน้ำล้างถังหมักไปเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น - ให้ หจก.ฯ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ถูกต้อง - แนะนำผู้ร้องเรียนว่าหากพบเห็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หจก.ฯ มีการผลิตอีก ให้แจ้งพนักงานตำรวจเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย